

# Trao tặng một lớp học cho điểm trường vùng cao

22:28 20/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Hội Nhà báo Việt Nam cùng Báo Sài Gòn giải phóng trao tặng một lớp học cho điểm trường vùng cao của các học sinh đồng bào và Báo Người Lao động trao 5.000 cờ Tổ quốc đến với lực lượng biên phòng và người dân vùng biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.**

Ngày 20/7, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Người Lao động, chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ tổ chức trao quà, xe đạp và học bổng, trong đó có phần quà là một lớp học cho các học sinh mang họ Bác Hồ tại Trường tiểu học Thuận (xã Thuận, huyện Hướng Hóa).



*Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.*

Tại UBND huyện Hướng Hóa, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đại diện Báo Người Lao động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc

biên cương đến với chiến sĩ biên phòng và đồng bào vùng biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thông qua các chiến sĩ, cán bộ Bộ đội biên phòng, những lá cờ Tổ quốc sẽ đến với từng gia đình đồng bào vùng biên giới, góp kết nối vùng trời biên cương, thể hiện chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.



*Đồng chí Trương Hòa Bình và đại diện Báo Người Lao động trao tặng 5.000 lá cờ Tổ quốc biên cương đến với chiến sĩ biên phòng và đồng bào vùng biên giới\_Ảnh: PV.*

Nhận 5.000 lá cờ Tổ quốc từ những người làm báo, Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cho biết chương trình do Hội Nhà báo phối hợp với Báo Người Lao động là một hoạt động có ý nghĩa, hướng về bà con vùng cao.

“Thông qua hoạt động, chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới và đồng bào các dân tộc. Bên cạnh đó, các phần quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó sẽ là sự động viên rất lớn đối với các em học sinh và bà con. Phần quà sẽ được các chiến sĩ, cán bộ Đồn Biên phòng gửi đến tận tay bà con”, Thiếu tá Nguyễn Văn Bằng cho biết.



*Đồng chí Trương Hòa Bình, nhà báo Trần Trọng Dũng, đại diện cơ quan báo chí trao 70 suất học bổng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Ảnh: PV.*

Tại sự kiện, đồng chí Trương Hòa Bình và nhà báo Trần Trọng Dũng cùng đại diện các cơ quan báo chí và nhà tài trợ đã trao tặng 5.000 lá cờ đến với lực lượng Bộ đội biên phòng; Trao 70 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vùng biên giới và trao 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh dân tộc Vân Kiều.

Tiếp nối chương trình, đoàn công tác tiếp tục đến với Trường tiểu học Thuận, xã Thuận, huyện Hương Hóa. Đây là ngôi trường của phần lớn các học sinh đồng bào mang họ của Bác Hồ, nằm trên dãy Trường Sơn với nhiều thiếu thốn và khó khăn.



*Trao nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng một phòng học và trang thiết bị cho điểm trường tiểu học Bản 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa\_Ảnh: PV.*

Tại đây, đồng chí Trương Hòa Bình; nhà báo Trần Trọng Dũng, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Báo Sài Gòn giải phóng và nhà tài trợ đã trao nguồn hỗ trợ xây dựng một phòng học và trang thiết bị cho điểm trường tiểu học Bản 2, xã Thuận, huyện Hướng Hóa.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao trực tiếp xe đạp và 30 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các học sinh đồng bào.



*Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao quà cho học sinh đồng bào mang họ Bác Hồ tại xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV.*

Em Hồ Thị Kim Huệ, học sinh của trường vui mừng cho biết: “Phần quà giúp em có thể mua thêm sách vở và đồ dùng học tập”.

Được biết, nhiều học sinh của trường phải đi bộ một quãng đường dài để đến trường 2 lần mỗi ngày. Phần quà tặng là xe đạp sẽ là phương tiện có ý nghĩa thiết thực để các em đến trường học chữ thuận tiện và dễ dàng hơn.

*Một số hình ảnh tại chương trình:*













**Khánh Trinh**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/trao-tang-mot-lop-hoc-cho-diem-truong-vung-cao>